

BÁO CÁO

kết quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Kết luận số 01-KL/TW);

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

I- KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 189-KH/TU, ngày 11/3/2022 về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện¹.

Trên cơ sở đó, 15/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ở cấp mình và cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đồng bộ từ cấp ủy tỉnh đến cơ sở, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã từng bước đi vào nền nếp và có chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

2. Kết quả triển khai thực hiện

2.1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022

¹ Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, ngày 10/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Công văn số 820-CV/BTGTU, ngày 18/02/2022 tham gia ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công văn số 821-CV/BTGTU, ngày 18/02/2022 về giới thiệu các tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được tổ chức linh hoạt, lồng ghép trong các hội nghị cán bộ chủ chốt; hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; sinh hoạt chi bộ, họp thôn, tổ dân phố. Qua đó, 100% các chi, đảng bộ đã tổ chức quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa cho cán bộ, đảng viên và tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân đạt trên 90%.

- Căn cứ điều kiện thực tiễn, tỉnh đã lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức nội dung sinh hoạt chuyên đề theo từng quý gắn với từng nội dung cụ thể.

2.2. Thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân.

- Đối với tập thể: Các cấp ủy, tổ chức đảng đã đưa nội dung chuyên đề toàn khóa, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vào chương trình hành động, cụ thể: Thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang theo các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; tăng gia sản xuất gắn với thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

- Đối với cá nhân: Từng cán bộ, đảng viên khi xây dựng chương trình hành động đã chú trọng lựa chọn những nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện, đề ra phương hướng phấn đấu, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân, nhất là trong việc nêu cao ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thực hiện trách nhiệm nêu gương; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

2.3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Việc thực hiện trách nhiệm “nêu gương” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai nghiêm túc, gắn với Quy định số 16-QĐi/TU, ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh. Hầu hết cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, ban, ngành đã nêu gương về đạo đức, lối sống, quan hệ gần bó mật thiết với nhân dân, tăng cường công tác cơ sở; nhiều đảng viên gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt, ở khu vực nông thôn, nhiều đảng viên đăng ký và nêu gương về cải tạo vườn tạp, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

- Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “người giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là việc tiếp dân định kỳ, đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân². Đến ngày 31/5/2022, toàn tỉnh đã tổ chức được gần 500 buổi tiếp xúc, đối thoại; tiếp 203 lượt công dân/219 người/196 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, chính sách an sinh xã hội, người có công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiếp nhận 756 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó đủ điều kiện xử lý 673 đơn, đã giải quyết 530 đơn.

- Việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện việc nêu gương theo các quy tắc ứng xử, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai. Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang; ngành giáo dục triển khai thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo; ngành y tế thực hiện quy định về y đức trong cán bộ, y, bác sĩ. Việc đăng ký cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương tiếp tục được công bố, công khai tại các cuộc họp chi bộ, nơi làm việc; qua đó giúp mỗi đảng viên, cán bộ từng bước sửa chữa, khắc phục yếu kém, khuyết điểm.

2.4. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền được tích cực triển khai. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” giai đoạn II (2022 - 2025). Một số cấp ủy huyện và tương đương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức linh hoạt, tiêu biểu như: Huyện ủy Bắc Mê triển khai mô hình “Tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học, đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” theo lời căn dặn

² Tiêu biểu, như: Thành phố Hà Giang và các huyện: Bắc Quang, Quán Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Vị Xuyên.

của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Cuộc thi viết chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức trưng bày sách với chủ đề “Phụ nữ Công an Hà Giang đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”; huyện Hoàng Su Phì tổ chức sinh hoạt chuyên đề và Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang duy trì hiệu quả chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Học tập theo Bác”. Tạp chí Văn nghệ Hà Giang, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Bản tin Thông báo Nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp huyện, Trung tâm văn hóa, thông tin và du lịch các huyện, thành phố tích cực đăng tải/phát sóng các tin, bài viết, phóng sự phản ánh hoạt động, giới thiệu các gương điển hình, các mô hình, cách làm hay của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), tỉnh đã gửi 02 ấn phẩm (Kỷ yếu Hội thảo Hà Giang 130 năm thành lập, 30 năm tái lập, 60 năm thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn; Sách Gương người tốt – việc tốt) và 10 bài viết giới thiệu các bài viết gương điển hình tiên tiến tham dự triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022 tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai qua các hình thức, như: Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; họp thôn, tổ dân phố; băng zôn, khẩu hiệu; góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về việc học tập và làm theo Bác.

- Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đều lựa chọn việc xây dựng gương điển hình tiêu biểu của đơn vị để cán bộ, đảng viên học tập, làm theo. Qua đó, có nhiều mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực được biểu dương, nhân rộng³.

³ Về phát triển kinh tế: Mô hình chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi, phát triển dược liệu, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tạo sinh kế cho người dân, tăng cường liên kết hộ, nhóm trong sản xuất, kinh doanh, phát triển du lịch cộng đồng (huyện Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên).

Về văn hóa - xã hội: Mô hình bài trừ các hủ tục lạc hậu; đưa văn hóa truyền thống vào trường học (Huyện ủy Mèo Vạc, Quản Bạ, Thành phố Hà Giang). Mô hình phòng, chống dịch tập trung, không về nghỉ tết của Trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Quản Bạ; Sở Y tế triển khai phần mềm quản lý F0 tại nhà; huyện Xín Mần với thí điểm mô hình điều trị F0 tại nhà hiệu quả; Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2022.

Về quốc phòng - an ninh: Mô hình phát huy sức mạnh tổng hợp giữa kinh tế và quốc phòng; Quân dân y kết hợp, Bộ đội biên phòng giúp dân phát triển kinh tế, an ninh trật tự thôn, bản, Con nuôi công an xã (Đảng ủy Quán Sứ, Biên phòng, Công an tỉnh).

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Mô hình xây dựng Chi bộ kiểu mẫu (Huyện ủy Quản Bạ, Bắc Mê), đổi mới tác phong, lề lối làm việc, xây dựng người cán bộ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” (Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh).

2.5. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

- Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố đã cập nhật, bổ sung nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa vào nội dung bài giảng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá việc học tập các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục đưa nội dung tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy theo hướng tích hợp trong môn đạo đức, giáo dục công dân, các môn học liên quan.

- Ban Tuyên giáo cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua các hoạt động cung cấp thông tin, nói chuyện thời sự, các buổi tuyên truyền, tọa đàm nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục phối hợp tốt với các nhà trường, các cơ quan, ban, ngành liên quan đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động của thanh, thiếu niên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Tổ chức Kể chuyện Bác Hồ vào giờ chào cờ đầu tuần; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng”; các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động đoàn, đội.

2.6. Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

- Công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, thông qua hình thức lồng ghép với các đợt kiểm tra chuyên đề của cấp ủy. Đến ngày 31/5/2022, toàn tỉnh đã tổ chức được 30 cuộc kiểm tra, giám sát tại 86 tổ chức đảng, qua đó phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém.

- Việc đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc triển khai với các hình thức linh hoạt. Đồng thời, tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 439/HD-UBND, ngày 05/4/2022 về biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Sau 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân

có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số cấp ủy huyện đã biểu dương, khen thưởng cho trên 200 tập thể và cá nhân, tiêu biểu, như: Huyện ủy Bắc Mê, Mèo Vạc, Bắc Quang, Vị Xuyên, Xín Mần, Thành ủy Hà Giang và Đảng ủy Công an tỉnh.

3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

Các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kịp thời, sáng tạo, gắn với việc thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang và nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị. Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, khóa XIII, trở thành nội dung quan trọng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; những vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được cán bộ, đảng viên thẳng thắn trao đổi, thảo luận dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác tuyên truyền và kiểm tra, giám sát, đặc biệt là tự kiểm tra được thực hiện thường xuyên. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

3.2. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc

- Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu một số cấp ủy, địa phương, đơn vị trong thực hiện nêu gương về đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân chưa rõ nét.

- Công tác biểu dương, khen thưởng, nhất là biểu dương, khen thưởng tại một số cấp ủy, địa phương chưa trở thành việc làm thường xuyên; chưa thực sự chú trọng tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

3.3. Nguyên nhân

- Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa tích cực tìm tòi cách làm hay, mô hình hiệu quả phù hợp với đơn vị, địa phương để triển khai nhân rộng.

- Một số cấp ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW còn rập khuôn, máy móc, chưa tập trung chỉ đạo triển khai thành việc làm, hành động cụ thể.

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

2. Đổi mới nội dung, hình thức, chú trọng việc chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hưởng ứng triển khai Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”, đợt II, giai đoạn 2022 - 2025.

3. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025; các quy định nêu gương, trọng tâm là Quy định số 16-QĐi/TU, ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh.

4. Chú trọng việc biểu dương, khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá nghiêm túc kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên lồng ghép tại hội nghị đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo),
- Văn phòng Trung ương Đảng (báo cáo),
- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy,
- Các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lãnh đạo, chuyên viên VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Thào Hồng Sơn